

การพัฒนารูปแบบการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์

โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

กัปปิยะ ปาณิวรรณ, ชัยวัฒน์ ฟ้าสว่าง, วิชชุดา สมชาติ, กมลวรรณ เลิศอุดม และชนิษฐา ศรีชุม.

โรงพยาบาลน้ำยืน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โทร.045-371-097 ต่อ 106, 081-7256799

รูปแบบการนำเสนอ Poster presentation สาขา คลินิก

บทคัดย่อ

จากผลการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ พบว่าใน 2 ไตรมาสแรกของปี 64 ไม่มีผู้ป่วยเข้ารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ส่งผลให้ร้อยละของผู้ป่วย Palliative Care ที่ได้รับการรักษาด้วยยา กัญชาทางการแพทย์เท่ากับ 0 (เป้าหมาย 5 %) ซึ่งมีสาเหตุจากผู้ป่วยขาดความเชื่อมั่นในประสิทธิผลของ กัญชาทางการแพทย์ การเข้าถึงบริการยุ่งยากซับซ้อน และการประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุม จึงได้ศึกษาการ พัฒนารูปแบบการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.น้ำยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการ ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ และเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยา กัญชาทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกกัญชาทาง การแพทย์ รพ.น้ำยืน จำนวน 27 ราย ดำเนินงาน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 – กันยายน 2564 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบติดตามอาการข้างเคียงจากการใช้ยา และแบบบันทึกข้อมูลการใช้กัญชาทางการแพทย์ วิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้สถิติร้อยละ ขั้นตอนการศึกษา ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนวางแผนงาน ได้แก่ แต่งตั้งคณะทำงาน เก็บรวบรวมข้อมูลและประเด็นปัญหาที่พบ กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน 2) ดำเนินการตามแผนคือ การ ประชุมวิชาการ, การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลโดยพัฒนาระบบ Hospital Information Service ของรพ. ให้เชื่อมโยงกับระบบ C-MOPH ของกระทรวงและการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อติดตามอาการข้างเคียงจาก ผลิตรภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์, การเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ, ทำ การค้นหากลุ่มเป้าหมาย, การคัดกรองและให้บริการเชิงรุกในผู้ป่วย Palliative care และการติดตามอาการ ข้างเคียงจากการใช้ยา 3) ขั้นตอนการสังเกต สังเกตการดำเนินงานทุกขั้นตอน 4) ขั้นตอนการสะท้อนผล โดย การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาและสรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วย ได้รับการรักษาด้วยยา กัญชาทางการแพทย์เพิ่มขึ้น 25 ราย และร้อยละของผู้ป่วย Palliative Care ที่ได้รับ การรักษาด้วยยา กัญชาทางการแพทย์เท่ากับ 7.14 สรุปผลการศึกษาพบว่า ผลลัพธ์ในการดำเนินงานผ่าน เกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด และได้รูปแบบการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลน้ำยืน คือ ASTT Model ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ (A = Advertismment), การคัดกรอง (S = Screening), การ ทำงานเป็นทีมโดยสหวิชาชีพ (T = Team work), และ การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน (T = Technology)

คำสำคัญ : กัญชาทางการแพทย์